



ฉบับที่ 07/2563

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเมษายน 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเมษายน 2563 หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน โดยสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวมากขึ้น จากกำลังซื้อที่อ่อนแอ ความกังวลต่อการระบาด รวมถึงมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดขึ้น ทำให้การเดินทางและการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง ด้านสาขาเศรษฐกิจสำคัญอื่นยังคงหดตัว ได้แก่ ผลผลิตเกษตรหดตัวจากผลของภัยแล้ง โดยเฉพาะมันสำปะหลังและข้าวนาปรัง การลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง ตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวชะลอลงจากรายจ่ายลงทุนที่หดตัวต่อเนื่อง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้น จากอัตราเงินเฟ้อในหมวดพลังงานตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคาตลาดโลก เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประกอบกับค่ากระแสไฟฟ้าที่ปรับลดลงตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ และหมวดอาหารสดที่ชะลอลงตามราคาข้าว แป้ง และเนื้อสัตว์ ด้านตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานที่เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด **สำหรับภาคการเงิน** เดือนมีนาคม 2563 เงินฝากคงค้างขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน ทั้งธนาคารพาณิชย์ จากเงินฝากออมทรัพย์ของส่วนราชการ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากเงินฝากประจำ ขณะที่สินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยสินเชื่อภาคครัวเรือนของธนาคารพาณิชย์ชะลอลงเล็กน้อย ขณะที่สินเชื่อภาคธุรกิจยังคงหดตัว ตามภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และสถาบันการเงินระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อมากขึ้น

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวมากขึ้น ตามการใช้จ่ายในทุกหมวด จากกำลังซื้อที่อ่อนแอ รวมถึงผลจากความกังวลต่อการระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดขึ้น ทำให้การเดินทางและการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงมาก โดยเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดบริการที่หดตัวสูง สอดคล้องกับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ที่หดตัวมากขึ้น โดยจำนวนผู้เยี่ยมชมยอดสูงทั้งนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งผลให้รายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารหดตัวมากขึ้น สำหรับอัตราการเข้าพักแรมลดลงมากเหลือเพียงร้อยละ 0.1 สอดคล้องกับจำนวนผู้เยี่ยมชมที่ยอดสูง

รายได้เกษตรกร หดตัวต่อเนื่อง ตามผลผลิตมันสำปะหลังและข้าวนาปรังที่ลดลงจากภาวะภัยแล้ง ด้านราคาสินค้าเกษตรยังขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ตามราคาข้าวเปลือกเหนียวที่ผลผลิตลดลงเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรที่ยังไม่สามารถชดเชยผลผลิตที่ลดลงมากจากภาวะภัยแล้งได้

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ ตามภาวะการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา รวมทั้งการผลิตและการส่งออกที่ยังหดตัว สอดคล้องกับอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่อ่อนแอ

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวน้อยลง ตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่กลับมาขยายตัว หลังปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบเริ่มคลี่คลายจากการผ่อนปรนมาตรการปิดเมืองของคู่ค้าสำคัญ รวมถึงความต้องการใช้สินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) อย่างไรก็ดี การผลิตเครื่องดีมีแอลกอฮอล์หดตัวมากขึ้น จากมาตรการห้ามจำหน่ายและการปิดให้บริการชั่วคราวของสถานบันเทิง

การใช้จ่ายภาครัฐ ชะลอลง ตามรายจ่ายลงทุนที่ยังหดตัวต่อเนื่อง จากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เนื่องจากหน่วยงานส่วนใหญ่ยังอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะที่รายจ่ายประจำขยายตัวต่อเนื่อง หลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 มีผลบังคับใช้

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ชะลอลง ตามการส่งออกที่กลับมาหดตัว สอดคล้องกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านที่อ่อนแอลง โดยเฉพาะการส่งสินค้าหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไป สปป. ลาว และการส่งผลไม้ไปเวียดนามที่หดตัว ขณะที่การนำเข้าขยายตัวต่อเนื่อง ตามการนำเข้าจากจีนตอนใต้ในหมวดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ และหมวดคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการทำงานที่บ้าน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้น จากอัตราเงินเฟ้อในหมวดพลังงานตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคาตลาดโลก เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประกอบกับค่ากระแสไฟฟ้าที่ปรับลดลงตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ และหมวดอาหารสดที่ชะลอลงตามราคาข้าว แป้ง และเนื้อสัตว์ ด้านตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานที่เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนมีนาคม 2563 ขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน ทั้งธนาคารพาณิชย์ จากเงินฝากออมทรัพย์ของส่วนราชการ หลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 มีผลบังคับใช้ ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากเงินฝากประจำที่ขยายตัวจากการเสนอขายผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ ขณะที่สินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยสินเชื่อภาคครัวเรือนของธนาคารพาณิชย์ชะลอลงเล็กน้อย ขณะที่สินเชื่อภาคธุรกิจยังคงหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และสถาบันการเงินระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อมากขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์: 0 4391 3534

E-mail: Sunatthc@bot.or.th